
แบบ  1.2 
ประเด็นขาวตามนโยบายศูนยปฏิบัติการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ (IOC.) 

ฝายวิเคราะหขอมูล และบริหารประเด็น สวนปฏิบัติการ และบริหารขอมูลขาวสาร  สํานักขาว  กรมประชาสัมพันธ 
ประจําวันที่  26-31  ตุลาคม 2553  

การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม 
ลําดับที ่ ประเด็น แนวทางการประชาสัมพันธ 

1. สถานการณอุทกภัย 1. ประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มอบสื่อโทรทัศน ขึ้น
อักษรตัวว่ิง ติดตามขาวพยากรณอากาศ , ติดตามการใหความชวยเหลือของศูนย
ประสานเยียวยาผูประสบอุทกภัย 

2. ประสานกรมทางหลวง รวมกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบเสนทางการจราจร
หลีกเลี่ยงเสนทางนํ้าทวม  

3. ทุกหนวยงาน กปส. ติดตามสถานการณนํ้าแบงเปน  2  สวนคือ นํ้าท่ีกําลังจะทวมใน
พื้นท่ีใหม และสถานการณในพื้นท่ีท่ีนํ้าเร่ิมลดลง 

4. ประชาสัมพันธใหความชวยเหลือฟนฟูสภาพจิตใจ และเตือนถึงโรคภัยไขเจ็บหลังนํ้า
ลด 

2. การเลือกตั้งซอม ส.ส. สุราษฎรธานี
เขต 1 

1. ประชาสัมพันธการเตรียมการจัดการเลือกต้ังซอม ส.ส.สุราษฎรธานี เขต 1 แทนนายชุม
พล กาญจนะ ท่ีถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตัดสิทธิ์การ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป 

2. สปข.5 รวมประชาสัมพันธรณรงคการเลือกต้ังซอม ส.ส.สุราษฎรธานี เขต 1 
 



3. ขยายผลรายการเช่ือม่ันประเทศไทย
กับนายกฯอภิสิทธิ ์

1. ใหหนวยงาน กปส.ดําเนินการขยายผลตามประเด็นท่ี IOC สรุปประจําสัปดาห 
(เอกสารแนบ) โดยพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองการใหความ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยนํ้าทวม 

2. มอบ สวท. , สทท. , IOC เขต และจังหวัด ทุกสวนของ กปส. ท่ีเปดสายทายรายการ
เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ทุกสัปดาห เพื่อรับเร่ืองรองเรียนทุกเร่ืองรวมท้ัง
การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  ใหรายงานมายังท่ีศูนย IOC สวนกลาง  เพื่อสรุป
นําเสนอเลขารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 



รายการ “เช่ือมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ”์ วันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ชวงที่ 1  
ในชวง 1 สัปดาหท่ีผานมา ซ่ึงภารกิจสวนใหญนั้นจะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับปญหาน้ําทวม  
และแนวทางการใหความชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากน้ําทวมในครั้งนี ้
ชวงที่ 2  
ในชวงท่ี 2 ผูดําเนินรายการสอบถามปญหาและการแกไขปญหาเฉพาะหนาของผูเกี่ยวของกับ
ปญหาน้ําทวม  ซ่ึงไดแก 
- รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา:  
- อธิบดีกรมชลประทาน:  
- นายระพี ผองบุพกิจ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา:  
- นายจรินทร จักกะพาก ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ:  
- นายวิทยา ผิวผอง: ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- ผูวาราชการจังหวัดปทุมธาน:ี  
- อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย:  
- นายอภิรักษ โกษะโยธิน ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตร:ี  
สรุปที่นายกรัฐมนตรีตอบคําถามส่ังการ 
                  การสนับสนุนการชวยเหลืออยางตอเนื่อเปนเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้น ศูนย
ประสานงานท่ีเกิดขึ้นไมไดดูเฉพาะสถานการณเฉพาะหนา เทานั้น  ใหเตรียมวางแผนในการท่ี
จะตองมีการทํางานในเรื่องนี้อยางตอเนื่องและเปนระบบ ขณะเดยีวกันสถานการณหลังน้ําลดก็
จะมีความตองการ เชน เรื่องของโรคภัยท่ีจะมา ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมการไว  การ
ฟนฟูหนวยงานหลายหนวยงานก็ไดตรียมอยู อยางเชน กระทรวงศึกษาธิการ อาชีวฯ จะสง
หนวยบริการเขาไปดูแลเรื่องทรัพยสิน ซอมแซมอะไรตางๆ อยางนี้เปนตน และการสํารวจเรื่อง
การเกษตร  ซ่ึงตรงนี้ศูนยก็จะตองทํางานหนัก แตวาหนวยงานตางๆ ก็ยังเดินหนาทํางานอยาง
เปนระบบการเช่ือมโยงการส่ือสารก็คงจะทําใหมีความคลองตัวมากขึ้น สายดวนท่ีเปด จริง ๆ 
1111 เปดอยูแลว แตวาขณะนี้ก็คงจะมาทําทางดานนี้มากขึ้น และจะมีการระดมอาสาสมัคร 
เพราะมีพ่ีนองประชาชนอีกจํานวนหนึ่งอยากชวยเหมือนกัน แตอาจจะไมสามารถไปในพ้ืนท่ี
ได ก็อาจจะมาชวยทํางานในเรื่องของศูนยท่ีจะมาประสานงานตรงนี้เปนตน เชนท่ีมีการจัด
รายการโทรทัศน มูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ ก็จัดท่ีชอง 11 ก็จะมีเงินเขามาเยอะ แตวาทางศูนย



ประสานงานจะชวยเหมือนกับช้ีแนะวา ขณะนี้ความตองการเรงดวนมากท่ีสุดจะอยูท่ีไหน 
ความตองการชวยเหลือเปนประเภทใด และจะตองประสานงานกับหนวยงานใด เพราะวาอยาง
ท่ีคุยกับผูวาฯ ท่ีไปเยี่ยม บางทีจะบอกวามีเงินอยางเดียวมันไมใช บางทีเงินก็แกปญหาไมได ถา
ไมมีคนไมมีอุปกรณ ไมมีอะไรตาง ๆ เพราะฉะนั้น การประสานงานตรงนี้ตองทําอยางตอเนื่อง 
ท่ีพ่ีนองประชาชนสบายใจไดขณะนี้คือวา พ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมขังคอนขางท่ีจะนาน พ้ืนท่ีซ่ึงพูดงาย 
ๆ คือวาน้ํามาเร็วมาก พ้ืนท่ีซ่ึงมีปญหาพิเศษอยาไปคิดวาจะไปใชระเบียบเดิม ๆ ในการท่ีจะ
ชวยเหลือคือจะมีพ่ีนองกังวลมาก 1. คือไมใกลเคียงกับความเสียหายท่ีเกิดขึ้น จริง  2. ความ
ลาชา  
                 แมกระท่ังเรื่องภัยหนาวไดคุยกับท้ังผูท่ีเกี่ยวของวาอาจจะเจอซอนกันดวยซํ้า 
เพราะฉะนั้น ตรงนีก้็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีเรากําลังติดตาม ขณะนี้ความจริงแลวหนวยงานหลัก ๆ 
มีการเผยแพรขอมูลอยูทางเว็บไซตและมีการออกแถลงขาว แถลงการณ ประสานงานกับกรม
ประชาสัมพันธอยูแลว แตวาเพ่ือใหเปนอีกชองทางหนึ่งอยางท่ีวาแลวก็อาศัยเครือขายของภาค
ประชาชน ศูนยท่ีคุณอภิรักษจะเปนผูอํานวยการ ก็จะเปนจุดรวมอีกจุดหนึ่ง จากนี้ไปผมเขาใจ
วาทุกเชาศูนยนี้จะรับและจะสามารถใหขอมูลอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม การติดตามขาวสาร
ตองใกลชิด อยางท่ีเรียนวาเหตุการณตาง ๆ พลิกผันไดอยูเกือบตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ก็ขอให
ติดตามขาว และท่ีสําคัญคือเม่ือสักครูนี้ทานอธิบดีทานก็ระมัดระวังคําพูดวาไมใชเรื่องเช่ือฟง
หรืออะไร แตวาขอใหฟงและขอใหความรวมมือ เพราะวาหลายพ้ืนท่ีไมเคยเกิด เม่ือไมเคยเกิด
นึกภาพไมออก เม่ือนึกภาพไมออกเปนธรรมชาตินะครับ คงไมใชท่ีจะเปนอยางนั้นอยางนี ้แต
วาเม่ือเห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในหลายพ้ืนท่ีในชวงสัปดาหท่ีผานมา   ก็ขอพ่ีนองประชาชนไดโปรดให
ความรวมมือ เพราะวาผมไปทุกจังหวัดจะคุยกับท้ังทางจังหวัด ท้ังทางทองถ่ิน นายกเทศมนตรี 
คนเหลานี้เขาจะเปนเดือดเปนรอนแทนประชาชนอยูแลว เพราะวาเขารับผิดชอบประชาชนใน
พ้ืนท่ีโดยตรง เขาก็บอกวาในพ้ืนท่ีท่ีไมเคยนี่เหนื่อย เพราะวาชาวบานก็ยังไมคอยแนใจวาจะ
เปนอยางท่ีวาหรือเปลา เพราะฉะนั้น ถาเราเตรียมตัวกัน ตื่นตัวกัน และใหความรวมมือก็จะผาน
ไปไดดี คือถามีท่ีใดยังไมไปถึง ส่ิงแรกท่ีเราหวงก็คือ ถามีกรณอียางนี้แลวไมมีชองทางการ
ส่ือสารอันนั้นอันตราย แตวาผมไปทุกจังหวัดท่ีไปแลวจะเช็ค อันนี้ประเด็นแรกวา เรามีกรณี
แบบนี้ไหม อยางเชน วันจันทรท่ีแลวผมไปท่ีโคราชก็ยอมรับกันเลยวา ปกธงชัยไมรอย
เปอรเซ็นต มีบางพ้ืนท่ีเขาไปไมถึงจริงๆ และไมแนใจวาติดตอส่ือสารไดไหม เพราะมีการตัด
ไฟ แตพ้ืนท่ีลักษณะนี้ขณะนี้มีนอยและอาจจะไมมี แตแนนอนครับ สมมติวาในชุมชนหนึ่ง 
สมมติวาเปนชุมชนเมืองมีถนนสายหลัก มีซอยยอยเขาไป ก็ยอมรับวาอาจจะท่ีอยูในซอย ท่ีอยู
ในอะไรท่ีไปไมถึง วันท่ีผมไปจังหวัดลพบุรีก็มีผูหญิงคนหนึง่วิ่งมาบอกวา มีซอยนั้นนะ คือ
หนาปากซอยมันไมทวม เจาหนาท่ีอาจจะคิดวาพ้ืนท่ีนั้นไมเปนไร แตปรากฏวาถาเขาไปขางใน
ก็จะแจงมา แตถาส่ือสารได ผมขอยืนยันเลยวา ทานจะติดตอในชองทางใดท่ีทานสะดวกท่ีสุด 



เราเขาไปชวยเหลือแนนอน เพราะวาเจาหนาท่ีนั้นเต็มรอย แลวก็อาสาสมัครทุมเทกันเต็มท่ี แลว
ก็ชองทางของศูนยท่ีจะเปดขึ้น พรุงนี้คงจะเต็มรูปแบบก็จะเปนอีกชองทางหนึ่ง แลวก็ 1111 ก็
ใชไดตลอด  

       
 


